

Số: *1072* /TB-VPUBND

Đắk Nông, ngày *14* tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với tập thể Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 08 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với tập thể Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để nghe báo cáo về tổ chức bộ máy; tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đồng chí Lê Văn Chiến, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, đồng chí Lê Trọng Yên; Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Lãnh đạo và các đồng chí Trưởng các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, thực trạng bộ máy nhân sự, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, và những kiến nghị, đề xuất của đơn vị; ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Thời gian qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động - thương binh và xã hội. Công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động, giảm nghèo đã đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Tuy nhiên, có một số nội dung công việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội còn thiếu chủ động trong việc triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, do đó dẫn đến kết quả thực hiện chưa đạt yêu cầu.

2. Để thực hiện tốt, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.1. Giám sát, theo dõi, cập nhật thông tin việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ cho lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Chính sách), trên cơ sở đó kịp thời hướng dẫn, yêu cầu hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị

liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định, kịp thời, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, trục lợi Chính sách.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm toàn diện việc triển khai thực hiện Chính sách. Quyết liệt trong việc thực hiện Chính sách, chủ động phối hợp với Sở Tài chính kịp thời báo cáo, tham mưu cấp thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí cho các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác thực hiện Chính sách trên địa bàn tỉnh. Trường hợp cần thiết, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo trực tiếp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý.

2.2. Chủ động rà soát các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2021-2025 do Trung ương mới ban hành và tình hình thực tế của địa phương để giám sát, theo dõi việc triển khai thực hiện. Trường hợp cần thiết, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo hoặc trình HĐND tỉnh ban hành chính sách thực hiện. Đồng thời, Chủ động rà soát, nắm bắt nhu cầu trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh để báo cáo, tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền kịp thời hỗ trợ.

2.3. Tập trung thực hiện và tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo, ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh, chú trọng về công tác giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, trong đó:

- Công tác giảm nghèo: Không chạy theo thành tích, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “chạy” được hộ nghèo để hưởng chính sách. Kết quả, số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo là phải phản ánh đúng thực chất, thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo để định hướng, xây dựng chính sách, chương trình, đề án sát thực, hiệu quả, tác động rõ nét, chuyên biến tích cực trong công tác giảm nghèo của tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động chuẩn bị các nội dung liên quan để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh ngay sau khi Trung ương phân bổ nguồn kinh phí thực hiện về cho địa phương.

- Công tác đào tạo nghề: Thực hiện theo đúng nguyên tắc đào tạo nghề gắn với việc làm, bảo đảm tỷ lệ có việc làm sau đào tạo theo yêu cầu. Tổ chức rà soát thực trạng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh (bao gồm công lập và tư thục), qua đó nắm bắt khó khăn, vướng mắc, nhu cầu của các cơ sở dạy nghề để tham mưu cấp thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với mục tiêu nâng tầm về quy mô, chất lượng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là đối với Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông), đáp ứng yêu cầu của người học, phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số và nhu cầu của thị trường lao động. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, giải pháp để kích hoạt các Trung tâm GDTX-GDNN các huyện hoạt động hiệu quả, trường hợp cần thiết, có thể kết hợp, chuyển đổi mô hình hoạt động.

- Công tác giải quyết việc làm: Hiện nay, do tình hình diễn biến dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại các tỉnh, thành phía Nam, do đó có nhiều người lao động quay về địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu,

định hướng việc làm để giữ chân người lao động ở lại tỉnh để làm việc lâu dài. Trước mắt, định hướng người lao động tham gia vào lĩnh vực lao động thời vụ (thu hoạch nông sản...), tiến tới việc giải quyết việc làm lâu dài cho người lao động. Để làm được việc này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh... để tìm hiểu thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua đó kết nối với người lao động, tạo điều kiện để người lao động của tỉnh có việc làm tại chỗ, không phải tìm việc làm ngoài tỉnh. Giao Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình tổ chức hoặc tham mưu tổ chức làm việc với các doanh nghiệp thì mời Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia để kịp thời nắm bắt thông tin nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp để kết nối kịp thời với người lao động.

3. Về các kiến nghị, đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

3.1. Về nhân sự Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Giao Sở Nội vụ rà soát, báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện công tác nhân sự Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong tháng 9/2021.

3.2. Về kinh phí tổ chức điều tra nguồn cung lao động của tỉnh (năm 2020 bố trí 90.000.000đ để thực hiện):

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Trên cơ sở nhu cầu nhiệm vụ về tổ chức điều tra nguồn cung lao động của tỉnh hàng năm, lập dự toán kinh phí thực hiện trên nguyên tắc phù hợp với chi phí, năng suất làm việc của người tham gia điều tra nguồn cung lao động. Định lượng được sản phẩm, chất lượng, hiệu quả của việc điều tra nguồn cung lao động để làm cơ sở cho việc bố trí kinh phí thực hiện.

- Giao Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức điều tra nguồn cung lao động của tỉnh hàng năm theo yêu cầu nhiệm vụ thực tế.

3.3. Về trụ sở làm việc của Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh: Thống nhất chủ trương, quan điểm bố trí trụ sở làm việc của Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin cung - cầu việc làm, về sàn giao dịch việc làm, tạo điểm nhấn của tỉnh trong việc giải quyết việc làm cho người lao động. Giao Sở Xây dựng khẩn trương đề xuất UBND tỉnh bố trí địa điểm làm việc của Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh trong tháng 9/2021.

3.4. Về đề xuất sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (cơ sở tạm tại huyện Đăk Mil):

- Về trụ sở làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Hiện nay, trụ sở làm việc của một số cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đã xuống cấp, hư hỏng, nhu cầu kinh phí để sửa chữa là rất lớn, trong khi ngân sách của tỉnh khó khăn và tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trước mắt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc, thống nhất với Sở Xây dựng, Sở Tài chính khảo sát, xác định nhu cầu sửa chữa đối với hạng mục thiết yếu như hệ thống

cấp thoát nước; dột nước; ẩm, mốc... đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương thực hiện.

- Về sửa chữa Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (cơ sở tạm tại huyện Đăk Mil):

+ Dự kiến trụ sở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tại phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2022, do đó đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính khảo sát, đề xuất sửa chữa đối với hạng mục thiết yếu như hệ thống cấp thoát nước; dột nước; ẩm, mốc để đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương thực hiện. Trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

+ Giao Ban quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp tỉnh đẩy nhanh công tác thi công, hoàn thành, bàn giao, đưa Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh vào sử dụng theo thời gian đã được phê duyệt.

3.5. Về trang bị phần mềm quản lý

- Về trang bị phần mềm quản lý Người có công, các anh hùng liệt sĩ: Thống nhất về nguyên tắc, quan điểm, mục tiêu áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Người có công, các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh không có quá nhiều hồ sơ người có công, các anh hùng liệt sĩ (so với các tỉnh khác), chưa phải nhu cầu cấp thiết (so với yêu cầu của các nhiệm vụ khác) để trang bị phần mềm quản lý. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động vận dụng quy định tại khoản 1, Điều 14 và điểm c, khoản 2 Điều 14 Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động - thương binh và xã hội quản lý để báo cáo, xin hỗ trợ từ nguồn ngân sách của Trung ương.

- Về phần mềm quản lý Quản lý lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh: UBND tỉnh đã cho chủ trương thực hiện tại Công văn số 4031/UBND-KGVX ngày 28/7/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các bước đầu tư xây dựng phần mềm quản lý an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật; kinh phí thực hiện sẽ được bố trí năm 2022.

3.6. Đối với đề nghị hàng năm bố trí kinh phí đối ứng để sửa chữa, tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và đề nghị trang bị điện năng lượng mặt trời thấp sáng các nghĩa trang liệt sĩ

- Về các nghĩa trang liệt sĩ huyện: Theo quy định phân cấp ngân sách hiện hành, nhiệm vụ này do ngân sách cấp huyện đảm bảo. Do đó, đề nghị UBND các huyện, thành phố hàng năm ưu tiên bố trí kinh phí đối ứng để sửa chữa, tu bổ, trang bị điện năng lượng mặt trời thấp sáng tại nghĩa trang liệt sĩ theo quy định.

- Về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh: Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch

và Đầu tư trên cơ sở các quy định liên quan, tổ chức khảo sát thực trạng hệ thống chiếu sáng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, đánh giá nhu cầu cấp thiết của việc trang bị điện năng lượng mặt trời thấp sáng, đề xuất cấp thẩm quyền chỉ đạo thực hiện riêng hoặc lồng ghép vào dự án sửa chữa, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ tỉnh hàng năm.

3.7. Đối với đề xuất bố trí xe ô tô phục vụ công tác của Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh và Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh:

- Về đề xuất bố trí xe ô tô cho Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh: Theo quy định, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh không được bố trí xe ô tô, tuy nhiên, xét thấy tính chất công việc, yêu cầu nhiệm vụ cần thiết phải có xe ô tô, giao Sở Tài chính nghiên cứu lại các quy định hiện hành, rà soát, tham mưu UBND tỉnh vận dụng, linh động sắp xếp, xem xét bố trí xe ô tô cho Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh để phục vụ công tác.

- Về đề xuất bố trí xe ô tô cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh: Giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND tỉnh bố trí xe ô tô cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh theo quy định.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với tập thể Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội biết, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: LĐ-TB&XH, TC, NV, XD, CT, KH&ĐT, TT&TT;
- BQL DA GTDDCN tỉnh;
- CVP, các CVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, các Phòng CM, KGVX(Hp).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thị Chín